

1.8.16
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN ỦY PHÚ NHUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Số 28-KH/QU

KẾ HOẠCH

thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015
của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được Quận ủy quan tâm đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực. Với chủ trương phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quận đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo diện chính sách và dân nghèo; phát triển hạ tầng đô thị, cải tạo, xây dựng nhiều công trình góp phần chỉnh trang đô thị khang trang, chú ý đầu tư phát triển hệ thống y tế, từng bước nâng chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại các khu dân cư (tính đến năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa trên 95%, 90% khu phố và trên 95% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng được nhiều cơ sở đạt chuẩn Điểm sáng văn hóa, có 06 phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị); khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất cho thể thao ngày một hoàn thiện, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện thể chất cho người dân (tính đến năm 2015, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 30% trên tổng số dân); lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được quan tâm nâng chất, nhiều loại hình hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; duy trì hoạt động, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích văn hóa kiến trúc, di tích lịch sử, nhà truyền thống, thư viện và các nhà văn hóa phường.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Chất lượng xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều, vững chắc, vẫn còn tình trạng văn hóa phẩm độc hại xâm nhập/một bộ phận nhân dân lao động nghèo ít được tiếp cận

với các dịch vụ văn hóa phục vụ đời sống tinh thần. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ quản lý văn hóa còn hạn chế, nhất là đội ngũ công chức phụ trách văn hóa tại các phường.

I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

- Xây dựng phát triển văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường và ứng xử văn hóa trong hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong cộng đồng dân cư và trong mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, tạo môi trường và điều kiện để phát huy đặc trưng, tính cách của người thành phố nói chung, quân Phú Nhuận nói riêng luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, không để phát sinh tệ nạn trên địa bàn.

II- MỤC TIÊU CỤ THỂ:

- Đến năm 2020: *phần tử 1/ Mục tiêu*

1/ Phần đầu 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 90% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 08 phường đạt danh hiệu Phường văn minh đô thị.

2/ Xây dựng thành công và giữ vững tuyến đường Trường Sa đạt chuẩn "Xanh - sạch - đẹp" cấp thành phố; 03 tuyến đường cấp quận và 16 tuyến đường, hẻm cấp phường đạt chuẩn "Tuyến đường, tuyến hẻm đạt chuẩn Văn minh - mỹ quan đô thị" giai đoạn 2013 - 2015, đồng thời xây dựng mới 15 tuyến đường, tuyến hẻm giai đoạn 2016 - 2020.

3/ Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 32,5% trên tổng số dân.

4/ Đầu tư xây mới Trung tâm Dạy nghề quận, Nhà Văn hóa Lao động quận, xã hội hóa xây dựng mới Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục Thể thao.

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP: *Có 4 mục, giải pháp 1 và 2*

1/ Xây dựng con người phát triển toàn diện: *6 nội dung*

1 - Chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, gắn với giá trị chung của con người Thành phố Hồ Chí Minh, con người Việt Nam, đó là luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình; trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo môi trường và điều kiện để mỗi người dân quận Phú Nhuận có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có hiểu biết sâu sắc, tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, văn hóa đặc thù của Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, quận Phú Nhuận nói riêng. *(Là Nhị gia RPN.)*

2 - Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước, mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Văn hóa, đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, trong từng đảng viên, đoàn viên, hội viên. Sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên là yêu cầu quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa mới, làm tha hóa con người. *Chỉ thị 05*

3 - Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ vào việc xây dựng con người có thể giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của quận, thành phố vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

4 - Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập.

5 - Xây dựng và phát huy ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã

hội; tuyên dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể có lối sống cao đẹp, có ích cho xã hội, cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ văn hóa có giá trị cao đẹp, nhân văn của dân tộc; tăng cường xử lý hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng.

- Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. Nâng cao thể lực, tầm vóc con người, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2/ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh: / *6 nội dung*

1 - Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa.

2 - Phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ khu phố, tổ dân phố đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội.

3 - Xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và nhân rộng các gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa quận Phú Nhuận cho thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lồng ghép với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; loại bỏ các hành vi thiếu văn hóa, hình thành lối sống văn hóa tích cực trong mỗi con người, trong từng gia đình và toàn xã hội.

ψ - Đẩy mạnh các giải pháp, biện pháp nhằm nâng chất các danh hiệu văn hóa như: gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, v.v... góp phần thúc đẩy xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, đấu tranh tích cực để thực hiện nghiêm minh đối với các hoạt động thiếu văn hóa và những hành vi ứng xử vi phạm nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục nơi công cộng. Xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, trong đó chú trọng giới trẻ.

ξ - Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với việc xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa hiện có. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

ζ - Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo". Khuyến khích các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", từ thiện, nhân đạo. Vận động thực hiện nếp sống văn minh, kiên quyết bài trừ mê tín, dị đoan tại nơi thờ tự, tín ngưỡng, dân gian và tôn giáo.

3/ Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế:

4 - Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Mỗi cán bộ, công chức và công dân phải gương mẫu thực hiện "Sống và làm việc theo pháp luật".

λ - Chủ động xây dựng và sớm ban hành quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức, giám sát việc cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh. Các cơ quan, đơn vị cần có ban hành quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức với một số chỉ tiêu cụ thể như: xây dựng văn hóa giao tiếp trong hành chính công, xây dựng văn hóa công sở thông qua việc tiếp công dân, thái độ ứng xử, xây dựng và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

3 - Đẩy mạnh và tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chú trọng nâng cao chất lượng văn hóa, nghệ thuật theo tính chủ đề, phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ của người dân; tiếp tục xã hội hóa có hiệu quả sân khấu kịch Phú Nhuận; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; quan tâm và đầu tư đúng mức để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

4 - Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế, quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa. Thông qua việc vận động các doanh nghiệp đăng ký xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững.

5 - Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, tự lực, tự cường, động viên nhân dân, trước hết là các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam, các sản phẩm đặc trưng của quận Phú Nhuận có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Vận động trong doanh nghiệp và nhân dân thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

4/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa:

1 - Huy động nguồn lực của xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc.

2 - Giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và thành phố trên địa bàn quận phục vụ giáo dục truyền thống lịch sử và phát triển kinh tế. Tăng cường đấu tranh chống các hành vi, các sản phẩm phi văn hóa, xuyên tạc chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

3 - Tập trung nguồn lực, phân bổ ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho ngành văn hóa: trong đó chú trọng tập trung xây dựng các công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra. Có chủ trương khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thu hút các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

5 - Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, đặc biệt cán bộ ở phường, phát huy vai trò của đoàn thể, lực lượng hưu trí trong công tác vận động, thực hiện các phong trào văn hóa tại cơ sở.

5 - Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; trọng dụng người có tài, có đức; kịp thời khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực văn hóa.

6 - Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục là phê phán các hành vi thiếu văn hóa.

7 - Định hướng cải tiến đề Bản tin quận ngày càng phong phú, sinh động về nội dung và hình thức. Xây dựng bài viết giới thiệu những tấm gương đẹp, người tốt việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng điển hình trong cộng đồng, đồng thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lên án những hành xử không văn hóa trong xã hội.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tổ chức quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; định kỳ hàng năm có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

2/ Ủy ban nhân dân quận căn cứ Chương trình hành động của Quận ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành; định kỳ hàng năm sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy; phối hợp với các ban Đảng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy kết quả thực hiện.

3/ Ban Dân vận Quận ủy phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện kế hoạch của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy.

4/ Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU của Thành ủy, Quận ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Định hướng Bản tin quận, phường có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc giới thiệu, phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương các điển hình sáng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gương điển hình cá nhân góp phần tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Thường trực Quận ủy,
- Quận ủy viên,
- Các ban Đảng và VP/QU,
- UBND quận,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- MTTQ và các đoàn thể quận,
- Lưu (VP/QU).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Trịnh Xuân Thiều